



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ ๑๒๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมวันสำคัญของชาติตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันประกวดการจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน หัวข้อ “สำนึกภักดี บอกรักแม่” ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม Conference Room เวลา ๑๕.๑๐ น. เป็นต้นไป เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายสันติพงศ์	ชินประดิษฐ์	ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	รองประธานกรรมการ
นายปวิช	เรืองวรัชกุล	กรรมการ
น.ส.พนิดา	ยอดรัก	กรรมการ
น.ส.จรรยา	ศรีแจ่ม	กรรมการ
น.ส.อัญชิสา	เหมทานนท์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ อำนวยการประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินการ

	น.ส.อัญชิสา	เหมทานนท์	ประธานกรรมการ		
นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน	กรรมการ	นายบิทร	สมนึก	กรรมการ
น.ส.อัญชญา	แซ่จิว	กรรมการ	น.ส.ทิพวรรณ	โสภิตดิษฐกุล	กรรมการ
น.ส.วทันยา	ใจนันทา	กรรมการ	น.ส.วิไลวรรณ	รัตนะ	กรรมการ
น.ส.ณัฐวดี	โพธิจักร	กรรมการ	น.ส.พรทิวา	สมเนตร์	กรรมการ
น.ส.ชื่นกมล	คงหอม	กรรมการ	น.ส.ปรัชญา	การรักษา	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา	แซ่หล่อ	กรรมการ	น.ส.จิตรลดา	อินทรขุนทด	กรรมการ
นายอรรถพล	ยตะโคตร	กรรมการ	น.ส.อรัญญา	จุลกระเศียร	กรรมการ

น.ส.มณีรัตน์	เชื้อเวียง	กรรมการ	นายธฤต	สุวรร	กรรมการ
	น.ส.รัตยา	ร่างกายดี	กรรมการและเลขานุการ		

หน้าที่ ๑. กำหนดขั้นตอนหรือรายละเอียดต่างๆในการดำเนินงาน

๒. มอบงานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนไปดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร

นายอรุณพล	ยตะโคตร	ประธานกรรมการ
นายธฤต	สุวรร	กรรมการ
น.ส.ชื่นกมล	คงหอม	กรรมการ
น.ส.วิไลวรรณ	รัตนะ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันประกวดป้ายนิเทศในชั้นเรียน หัวข้อ “สำนึกภักดี บอกรักแม่” และกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

๒. จัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันป้ายนิเทศในชั้นเรียนใน หัวข้อ “สำนึกภักดี บอกรักแม่” และกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันป้ายนิเทศในชั้นเรียน หัวข้อ “สำนึกภักดี บอกรักแม่”

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

จะตัดสินให้คะแนนในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.

	น.ส.รัตยา	ร่างกายดี	ประธานกรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑	น.ส.วทันยา	ใจนันทา	ประธานกรรมการ
	น.ส.ณัฐวดี	โพธิจักร	กรรมการ
	นายณภัทร	บารมีวุฒิ	กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒	นายอรุณพล	ยตะโคตร	ประธานกรรมการ
	น.ส.ชื่นกมล	คงหอม	กรรมการ
	น.ส.มณีรัตน์	เชื้อเวียง	กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓	นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน	ประธานกรรมการ
	น.ส.จิตรลดา	อินทรขุนทด	กรรมการ
	น.ส.ปรัชญา	การรักษา	กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔	น.ส.อัญชญา	แจ่มจิ๋ว	ประธานกรรมการ
	นายปวีตร	สมนึก	กรรมการ
	นายธฤต	สุวรร	กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕	น.ส.พรทิวา	สมเนตร์	ประธานกรรมการ
	ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา	แจ่มหล่อ	กรรมการ
	น.ส.ตลยา	เวทยาวงค์	กรรมการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖	น.ส.วิไลวรรณ	รัตน์ะ	ประธานกรรมการ
	น.ส.ทิพวรรณ	โสภิตติธรรกุล	กรรมการ
	น.ส.อรัญญา	จุลกระเศียร	กรรมการ
	น.ส.ชื่นกมล	คงหอม	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ตัดสินการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน

๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม Conference Room เวลา ๑๕.๑๐ น. เป็นต้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	น.ส.รัตยา	ร่างกายดี	ประธานกรรมการ
	น.ส.วทันยา	ใจนันทา	กรรมการ
	น.ส.มณีรัตน์	เชื้อเวียง	กรรมการ
	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา	แช่หล่อ	กรรมการ

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม Conference Room เวลา ๑๕.๑๐ น. เป็นต้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

น.ส.พรทิวา	สมเนตร์	กรรมการ
น.ส.ปรัชญา	การรักษา	กรรมการ
น.ส.อรัญญา	จุลกระเศียร	กรรมการ
น.ส.ชื่นกมล	คงหอม	เลขานุการ
นายอรรถพล	ยตะโคตร	พิธีกรดำเนินกิจกรรม
น.ส.วิไลวรรณ	รัตน์ะ	พิธีกรดำเนินกิจกรรม

หน้าที่ ตัดสินการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน

๒.๔ คณะกรรมการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

น.ส.อรัญญา	น.ส.รัตยา	ร่างกายดี	ประธานกรรมการ			
	จุลกระเศียร	กรรมการ	น.ส.ณัฐวดี	โพธิจักร	กรรมการ	
	น.ส.จิตรลดา	อินทรขุนทด	กรรมการ	นายอรรถพล	ยตะโคตร	กรรมการ
	น.ส.ดลยา	เวทยาวงศ์	กรรมการ	นายณภัทร	บารมีวุฒิ	กรรมการ
น.ส.ชื่นกมล	คงหอม	กรรมการและเลขานุการ				

๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายธฤต	ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา	แช่หล่อ	ประธานกรรมการ		
	สุรธร	กรรมการ	น.ส.รัตยา	ร่างกายดี	กรรมการ
	น.ส.อรัญญา	จุลกระเศียร	กรรมการ	น.ส.มณีรัตน์	เชื้อเวียง
นายธฤต	สุรธร	กรรมการและเลขานุการ			

หน้าที่ ๑. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของโรงเรียน

๒. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล

	น.ส.รัตยา	ร่างกายดี	ประธานกรรมการ		
นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน	กรรมการ	น.ส.อรัญญา	จุลกระเศียร	กรรมการ
นายปวีตร	สมนึก	กรรมการ	น.ส.ณัฐวดี	โพธิจักร	กรรมการ
น.ส.พรทิวา	สมเนตร์	กรรมการ	น.ส.มณีนรัตน์	เชื้อเวียง	กรรมการ
น.ส.ปรีชญา	การรักษา	กรรมการ	น.ส.จิตรลดา	อินทรขุนทด	กรรมการ
	น.ส.ชื่นกมล	คงหอม	กรรมการและเลขานุการ		

หน้าที่ จัดหารางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันป้ายนิเทศในชั้นเรียน
หัวข้อ “สำนักกักตัก บอกรักแม่” และกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา

	นายสุรียา	ทรัพย์เฮง	ประธานกรรมการ		
นายจักรกฤษณ์	ชัยปราโมทย์	กรรมการ	นายกำพล	จางจะ	กรรมการ
นายภาคภูมิ	แก้วเย็น	กรรมการ	นายสิทธิชัย	มาโนชญ์กุล	กรรมการ
	นายปวีตร	สมนึก	กรรมการและเลขานุการ		
	นายวัชระ	เต่งเจริญสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		

หน้าที่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

๒. ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง เผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์โรงเรียนและวันประกาศผล
๓. จัดทำข้อความแสดงบนจอ LED บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ ดังนี้

<p>กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย</p> <p>เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง</p> <p>ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น</p> <p>ปีการศึกษา ๒๕๖๖</p> <p>วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๑๐ น.</p> <p>ณ ห้องประชุม Conference Room</p> <p>โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต</p>
<p>กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย</p> <p>เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง</p> <p>ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย</p> <p>ปีการศึกษา ๒๕๖๖</p> <p>วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๑๐ น.</p> <p>ณ ห้องประชุม Conference Room</p> <p>โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต</p>

๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

	นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน	ประธานกรรมการ	
น.ส.ทิพวรรณ	โลภิตติธรรกุล	กรรมการ	น.ส.วิไลวรรณ	รัตนะ กรรมการ
	น.ส.วทันยา	ใจันตา	กรรมการและเลขานุการ	
	น.ส.พรทิวา	สมเนตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

หน้าที่ ๑. จัดทำเครื่องมือประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูล

๒. สรุปผลประเมินผลและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต